



ในที่สุด “แลได้” ฉบับแรก ก็ได้ปรากฏโฉมออกมาให้ได้ยลกัน ถึงแม้ว่าความเป็นจริงหรือกว่าที่จะเป็นรูปเล่มอย่างที่ท่านผู้อ่านถืออยู่ในมือนี้ มันกินเวลาเนิ่นนานเกินสมควรกว่ากำหนดเวลาที่ตั้งเอาไว้

บทบาทของปัญญาชนนักคิดนักเขียน นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่ง ซึ่งในกระบวนการสร้างเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ที่ใช้ในการแสวงหาเหตุผล เป็นเครื่องสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้นการมีช่องทางเผยแพร่ความคิด ตัวอย่างการจัดพิมพ์วารสาร จึงถือว่ามีความจำเป็นต่อบทบาทและการสื่อสารสัมพันธ์ทางความคิดในสังคม ถ้าหากจำนวนของสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพได้มีการจัดทำขึ้นจำนวนมากฉบับ ก็จะส่งผลกระทบต่อวงการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ การศึกษาปัญหา ทั้งยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความรับรู้ของผู้คนในสังคมกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกโสดหนึ่ง

สำหรับภาคใต้ของเรา กลุ่มคนที่พัฒนาความคิดความอ่าน จากการศึกษาที่ได้รับ การหล่อหลอมอย่างเป็นระบบเพราะสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ด้านหนึ่ง และมีจำนวนอีกไม่น้อยที่เล่าเรียนศึกษาค้นคว้าเอาเอง ซึ่งรวมกันเข้าแล้วมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศ

สืบเนื่องมาจากลักษณะเด่นดังกล่าวของชาวใต้ จึงกลายมาเป็นความมุ่งหมายพื้นฐานของ “แลได้” ในอันที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่ง ศูนย์รวบรวมงานเขียน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการสะท้อนผลงานทางด้านความคิดอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับส่วนภูมิภาคของชาวใต้ ไม่ว่าแง่มุมหรือประเด็นที่น่าเสนอนั้นจะมีขอบข่ายครอบคลุมกันใจความกว้างหรือเฉพาะเรื่อง ตราบเท่าที่มีนัยยะผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และเป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับชาวใต้ ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลของการศึกษาค้นคว้าระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ด้วยกันแล้ว นอกจากจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นไม่เฉื่อยชาในหมู่นักคิดนักเขียนแล้ว ยังจะนำไปสู่ข้อสรุปในประเด็นปัญหาที่ต้องการคำอธิบาย รอบด้านมากขึ้น อันจะยังประโยชน์ต่อสังคมภาคใต้ และในระยะยาวเกิดการสังสมคุณภาพป่มเพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ผู้ที่จะเป็นพลังอันสำคัญในการผลักดันอนาคตของภาคใต้อีกด้วย

แต่ความมุ่งหมายทั้งหลายจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จ ต้องอาศัยผู้อ่าน ซึ่งดำรงสถานะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดผู้อ่านจะเป็นผู้ตัดสินใจและเป็น

การต้อนรับจากผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเท่านั้นที่จะชี้ให้เห็น ถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการดำเนินการก้าวต่อไปของวารสารฉบับนี้

ผลของความพยายามในด้านที่จะทำให้ “แลได้” มีเนื้อหาสาระ นอกจากได้ระบุนชื่อเสียงเรียงนามเป็นรายบุคคลแล้ว ยังได้มีเพื่อนพ้องที่มีเจตนาธรรมสอดคล้องกัน ได้เข้ามาร่วมทุ่มเทสติปัญญา ฝีมือและแรงกายสนับสนุนจนผลงานปรากฏให้ผู้อ่านพิจารณาอยู่ ณ และกำลังหลักที่ทำให้ทางเราเริ่มดำเนินการปฏิบัติในด้านปัจจัย ทุนทรัพย์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ในนามของสยามสมาคม กรุงเทพฯ) ส่วนหนึ่ง และฝ่ายวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เห็นความสำคัญของความรู้และวิชาการจะต้องรับใช้และสัมพันธ์กับสังคม และสนับสนุนให้ปัญญาชนลงจากหอคอยงาช้างไปรับรู้ศึกษาปัญหาของประชาชนชาวใต้

ย่อหน้าสุดท้ายถึงผู้อ่าน “แลได้” ก็ต้องขอฝากความหวังขอเชิญชวนเรียกร้องให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมติดตามวิพากวิจารณ์กัน และในขณะที่เดียวกันนี้ ขอถือโอกาสกล่าวอำลาต่อปีเก่า น้อมส่งคำอ่านวยพรสวัสดิ์ปีใหม่มายังผู้อ่านทั้งหลายทั่วหน้ากัน แทนเพื่อนผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวารสารฉบับนี้ จนกว่าจะได้พบกันใหม่ในฉบับต่อไป

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการ